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ผูขาดประชุม 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30  น.  

ประธานสภาฯ : กลาวเปดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ : วันนี้ยินดีตอนรับ ผูเขารวมประชุม คุณวิลัยศักดิ์  เกื้อกูล  พนักงานพิทักษปา และคณะ
เจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา ทานจะมารายงานผลการสํารวจพื้นที่          
ที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและพื้นที่คุมครองอื่นๆ ในภูมิ
ประเทศจริง ใหสภาฯไดรับทราบ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาํป  พ.ศ. 2561  

ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕61  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 เรื่องรายงานผลการสํารวจพื้นที่ ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและพื้นที่

คุมครองอื่นๆ ในภูมิประเทศจริง 

นายวิลัยศักดิ์   เกื้อกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ในวันนี้เนื่องจากทานปภาวิน  หยังหลัง หัวหนาอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจามีภารกิจ 
ไปประชุมที่กรุงเทพมหานคร กระผมเปนตัวแทนของอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา       
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการสํารวจพื้นที่ ที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมายและพื้นที่คุมครองอื่นๆ ในภูมิประเทศจริง  ใหที่ประชุมสภาฯไดรับทราบ 
กระผมเองเปนเจาหนาที่ดูแลเรื่องของแนวเขตที่ตองสํารวจในการเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษ  
สืบเนื่องจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 
ทานหัวหนาอุทยานฯ ไดนําเรื่องนี้แจงใหที่ประชุมไดรับทราบความเปนมา และการเตรียม
ความพรอม และขั้นตอนดานตางๆ ในการสํารวจพื้นที่ไปแลว การเพิ่มพื้นที่ปาอนุรักษใหได
รอยละ 25 ของประเทศ และให ไดรอยละ 40  ของประเทศภายใน 10 ป พื้นที่
ดําเนินการสํารวจก็เปนปาตนน้ําของจังหวัดกระบี่ เดิมอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา     
ก็มีพื้นที่ สามหมื่นกวาไร สามารถสํารวจเพิ่มเปน  12,009.98 ไร่  อุทยานแหงชาต ิ     

เขาพนมเบญจาก็เปนหนวยงานหนึ่งที่จะตองดําเนินการตามนโยบาย เปาหมายในการ
สํารวจสองหมื่นกวาไร ไดมีการจัดประชุมของภาคประชาชนผูนําทองถิ่น ของตําบลกระบี่
นอย    มี 3 หมูบานไดแก หมูที่ 5 หมูที่ 7 และ หมูที่ 8 ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแนวเขตอุทยานฯ 
และหลังจากนั้นก็ไดลงสํารวจพื้นที่จริงรวมกับผูนําชุมชนและผูที่มีสวนไดเสียในพื้นที่           
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ในการลงสํารวจเจาหนาที่ก็ไดทําสัญลักษณไวตามจุดตางๆ รายละเอียด และภาพประกอบ
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานที่สงใหทุกทานไปแลว ตามเอกสารในหนาที่ 33 จะเปน
จุดเริ่มตนของการสํารวจ ในพื้นที่ของหมูที่ 7 เลาะไปตามแนวเขตที่มีปาสมบูรณ ผานเขา
ชองลม จนถึงหมูที่ 5 เจาหนาที่ไดทําสัญลักษณ และไดกําหนดคาพิกัดตามแนวเขตพื้นที่ที่
มีความเหมาะสม ไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ตามเอกสารที่อยูในมือของทุกทาน  
และตอไปเมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เจาหนาที่ก็จะดําเนินการฝงหลกัหมุดเพื่อ
กําหนดแนวเขตตอไป รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารรูปเลมที่ไดจัดสงใหกับทุกทานไปแลว 
สมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะสอบถามก็ขอเรียนเชิญครับ  

การจัดทําแนวเขตพ้ืนที่ท่ีมีความเหมาะสม มีรายละเอียดดังภาพ 
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นายสุเทพ   บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวิลัยศักดิ์   เกื้อกูล 
 
 
ที่ประชุม 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 

ขอเพิ่มเติมเรื่องของแผนที่ที่ทางอุทยานแหงชาติฯไดสงมามีขนาดเล็กมากไมสามารถดู
รายละเอียดพิกัดตางๆได  ขอใหทานชวยสงแผนที่ใหญกวานี้ มีความสมบูรณ สามารถ
มองเห็นรายละเอียดของพื้นที่ หมูที่ 7 ,หมูที่ 8 ,หมูที่ 5 และที่ดิน ส.ป.ก.ตางๆ เพราะตอไป
ถาหากมีชาวบานในพื้นที่ซึ่งมีที่ดินติดกับแนวเขตที่สํารวจเพื่อกําหนดเปนเขตพื้นที่ของ
อุทยาน  ตองการจะสรางอาคารและมาขออนุญาตกับทางเทศบาลตําบลกระบี่นอยโดย     
กองชางซึ่งเปนผูปฏิบัติ ในการออกใบอนุญาตกอสราง ก็จะตองดูพิกัดวาพื้นที่เปนอยางไร จะ
ไดปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในสวนพระราชบัญญัติผังเมืองก็ไม
แนใจวาจะตองเกี่ยวของกันหรือไม เรื่องนี้ถือวามีความสําคัญมาก ก็ขอฝากทางอุทยานฯไว
ดวยวาเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือขั้นตอนตางๆเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ขอฝากเรื่อง
ของแผนที่ไวดวยครับ 
 
ถาหากขั้นตอนตางๆดําเนินการเสร็จสิ้น และมีการประกาศทางอุทยานก็จะสงแผนที่ฉบับ
สมบูรณมาใหกับเทศบาลตําบลกระบี่นอยอีกครั้ง  
 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 เรื่องขอความเห็นชอบจายเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน สังกัด สพฐ. (จากการโอนงบประมาณรายจาย

ประจําป พ.ศ.2561  จํานวน 33,600  บาท) 

นายนิรุตติ์  มีมะแม 
 
 

: ตามที่กองการศึกษาขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 เพิ่มในหมวดเงิน
อุดหนุนสวนราชการ ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา 
หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 33,600  บาท และคณะผูบริหารก็ไดพิจารณาอนุมัติไปเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เหตุผลในการโอนครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก มีจํานวนนักเรียน สังกัด 
สพฐ. เพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 งบประมาณที่ตั้งไวเพื่อจัดการเรื่องอาหาร
กลางวันของนักเรียนจึงไมเพียงพอแกการใชจาย  จึงจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณเพิ่ม 
พรอมดวยการเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณ ครั้งที่ 3 ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2561 เพื่อใหสอดคลองกับจํานวนนักเรียน และเพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
มาตรา 67 ทวิ จึงขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาล เพื่อขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด
กระบี่  ในการเบิกจายตอไป รายละเอียดตางๆ ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหสมาชิก   
สภาฯ ทุกทานไปลวงหนาแลว ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 (โอนครั้งท่ี 9) 
อนุมัติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจาย 

ประเภท

รายจาย 

โครงการ 

/รายการ 

งบประมาณ 

อนุมตั ิ

งบประมาณ

กอนโอน 

(+/-) จํานวนเงิน  

ที่โอน 

งบประมาณหลัง

โอน 

แผนงาน

การศึกษา 

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

งบบุคลากร 

เงินเดือน 

(ฝาย

ประจํา) 

เงินเดือน

พนักงาน 
  4,000,000 1,417,941 33,600 (-) 1,384,341 

แผนงาน

การศึกษา 

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

งบเงิน

อุดหนุน 

เงิน

อุดหนุน 

เงินอุดหนุน

สวนราชการ 
  3,336,000 852,000 33,600 (+) 885,600 

เหตุผล/คําชีแ้จงการโอนงบประมาณรายจาย   เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) งบประมาณที่ตั้งไวจึงไมเพียงพอแกการใชจาย 

บัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แกไขเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 3) 
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจาย 
ประเภท
รายจาย 

โครงการ/
รายการ 

ฉบับ
ที่ 

งบประมาณ 
อนุมัติ 

คําช้ีแจงงบประมาณรายจายที่ขอเปล่ียนแปลง 

ขอความเดิม ขอความใหม 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน
สวนราชการ 

  ฉบับ
แรก 

3,336,000 อุดหนุนใหแกโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐาน   
(สพฐ.) จํานวน 6 โรงเรียน 
ดังนี้  โรงเรียนบานเขาตั้ง,
โรงเรียนบานหวางคลอง,
โรง เรี ย น บ าน นาน อก , 
โรง เรี ย น บ าน น้ํ าจ าน ,
โ ร ง เรี ย น ทุ ง พ ะ ย อ ม
, โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง เพื่อ
จายเปนคาอาหารกลางวัน
สํ า ห รั บ นั ก เรี ย น ชั้ น
อนุบาล –ประถมศึกษาป
ที่  6  จํานวน 834 คน   
 (จํานวนเด็ก ณ วันที่  
10 มิถุนายน 2560) คน 
ละ 20 บาท จํานวน 200 
วั น  ป ร า ก ฏ อ ยู ใ น
แ ผ น พั ฒ น า สี่ ป  พ .ศ . 
2561-2564 ห น า  90 
ยุทธศาสตรการสงเสริม
การศึ กษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุน 

อุ ด ห นุ น ใ ห แ ก
โรงเรียน สังกัด สํานักงา
น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 
6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรีย
นบานเขาตั้ง, โรงเรียน
บ า น ห ว า ง ค ล อ ง
, โรงเรียนบานนานอก, 
โรงเรียนบานน้ําจาน ,
โร ง เรี ย น ทุ งพ ะย อ ม
, โ ร ง เ รี ย น วั ด โ พ ธิ์
เ รี ย ง  เพื่ อ จ า ย เป น
ค า อ า ห า ร ก ล า ง วั น
สํ า ห รั บ นั ก เรี ย น ชั้ น
อนุบาล –ประถมศึกษา
ปที่  6  ป รากฏอยู ใน
แผนพัฒ นาสี่ ป  พ .ศ . 
2561-2564 ห น า 
90 ยุ ท ธศ าสต ร ก า ร
ส ง เส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
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ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยหรือตองการจะอภิปรายในประเด็นใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหจายเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน สังกัด สพฐ.จากการโอน
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  จํานวน 33,600  บาท หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันท  11 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 
  

นายสุเทพ  บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแจงเรื่องการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในเขตพื้นที่ตําบลกระบี่นอย กระผมไดรวมกับคณะ
ของจังหวัดกระบี่   อํ าเภอเมือง และผู ใหญ บ าน  และอีกที มก็จะมีท านรองนายก                
ทานนพดล หวังกอ ทหาร ร. 15 พัน 1  และเจาหนาที่ เทศบาลเมืองกระบี่  ไดลงพื้นที่
ตรวจสอบโรงแรม 20 แหง โรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม และไมมีใบอนุญาต 
ดังนี้ 
 

ลําดับ โรงแรม/โฮเต็ล มี ไมม ี หมายเหต ุ
1 ไรวินท  รีสอรท      
2 คุณหญิง รีสอรท      
3 ภูชิง รีสอรท      
4 พนมเบญจาเมาทเทนรีสอรท       
5 บานสวนริมน้ํา       
6 ภูภัทร รีสอรท    
7 ตะวันไท โฮเต็ล    
8 เดอะฟอรเรส    
9 นันทิชา รีสอรท    

10 ภูตะวัน รีสอรท    
11 ดาหลา รีสอรท    
12 สวนมะลิ รีสอรท    
13 เคเอ็ม เฮาส   เปดพักรายเดือน 
14 วีพี เฮาส   เปดพักรายเดือน 
15 พักพิง เฮาส    
16 สวนโมเดิรน รีสอรท    
17 ปาลมไดรวิ่งเรนจ แอนด รีสอรท    
18 ทิวสน รีสอรท    
19 บานประเสริฐ  รีสอรท    
20 บานริมน้ํา    

ขั้นตอนตอไปหนวยงานที่รับผิดชอบก็ตองแจงความ ผูประกอบการก็ตองเสียคาปรับตอไป   
อันที่จริงแลวการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ขั้นตอนแรกเริ่มก็ตองขออนุญาต
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นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 
 
น.ส.กันยารัตน นะบุตร 
 
 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
: 
 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอสรางอาคารจากเจาพนักงานทองที่กอน  และจะไดรับใบรับรองอาคาร(อ.6)  และจะตอง
นําใบรับรองอาคารไปยื่นที่อําเภอทําการตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียน และสงเรื่องใหผูวาลงนาม 
ตองตอใบอนุญาตทุก 5 ป ขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบ และฝากสมาชิกสภาฯทุกทานชวย
ประชาสัมพันธใหกับผูที่จะประกอบกิจการโรงแรม ก็ขอใหทําดวยความถูกตองตามกฎหมาย  
 
ขอสอบถามเรื่องการใหความชวยเหลือพี่นองประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ 
วาเทศบาลสามารถใหการชวยเหลืออะไรไดบาง ชวยเหลือไดแคไหน ชวยช้ีแจงดวย 
 
ขอสอบถามเรื่องถนนสายบนไร-ปาเทียม ยังอยูในชวงการประกันสัญญาหรือไม  ตอนนี้ถนน
ชํารุดแลว อยากใหชวยแกไขดวย และไมทราบวาโครงการที่จะกอสรางตอของถนนสายนี้    
ถึงขั้นตอนใดแลว ไดผูรับจางแลวหรือยัง ชวยแจงใหทราบดวย 
 
การขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยมาลาตี หมูที่ 12 ตอนนี้สามารถใชงานไดแลวครับ เรื่อง
ตอไปก็ขอฝากในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นบอยครั้ง ขอฝากใหผูบริหารชวยดูแลเปน
พิเศษในชวงนี้  และใหความชวยเหลือดวย และสุดทายขอฝากเรื่องถนนชํารุดจากฝนที่ตกลง
มาในชวงที่ผานมา ถนนหลายสายในเขตตําบลกระบี่นอยชํารุดเสียหายมาก ฝากใหสวนที่
เกี่ยวของลงทําการสํารวจความเสียหาย และใหความชวยเหลือดวยครับ 
 
เรื่องถนนชํารุดหลายๆสาย ตามที่ทานกฤติโชค ขาวเหลือง ไดอภิปราย กระผมเห็นดวย ก็ขอ
ฝากถนนสาย นาออก หมูที่ 6 ชาวบานก็ไดแจงมาวาไดรับความเดือดรอนมาก และสายอื่นๆที่
ชํารุด ก็อยากใหชวยแกไขปญหาเฉพาะหนาไปกอนก็ยังดี ก็ไดรับทราบมาวาผูบริหารไดลง
สํารวจไปบางแลว  เรื่องตอไปคือการเชื่อมตอระบบประปาของอางเก็บน้ําคลองแหง ไมทราบ
วาดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด ชวยแจงใหทราบดวย เรื่องสุดทายขอฝากในเรื่องการจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 งบประมาณเรามีจํากัด ขอใหพิจารณาโครงการ
ดานโครงสรางพื้นฐาน ขอใหมีความเหมาะสม พิจารณาโครงการที่ประชาชนเดือดรอนที่สุด
กอน ขอฝากดวยครับ 
 
ขอฝากเรื่องสัมปทานสวนปาลมที่จะหมดสัญญา ในเขตพื้นที่ตําบลกระบี่นอย หมูที่ 4 และหมู
ที่ 9 ที่สวนนี้เมื่อหมดสัญญา อยากใหกันพื้นที่เอาไว 300 ไร  เพราะพื้นที่นี้สามารถนําไป
สรางประโยชนใหกับพี่นองประชาชนไดอยางมากมาย เชนการสรางบอขยะ การสรางเปนศูนย
เรียนรู หรือมหาวิทยาลัย และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันขางหนา  เรื่องตอไปขอสอบถามในเรื่อง
ของงบประมาณในการชวยเหลือพี่นองประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติ วาตอรายหรือ
ครัวเรือน เทศบาลสามารถชวยเหลือไดเทาไร ชาวบานสอบถามกระผม แตกระผมไมสามารถ
ใหคําตอบได ขอสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของวาตามระเบียบแลวเทศบาลสามารถชวยเหลือ
อยางไรไดบาง  สวนในเรื่องถนนที่ชํารุดก็ขอฝากใหชวยตั้งงบประมาณเพื่อแกไขปญหา
เบื้องตนใหดวย เรื่องการขุดดิน ถมดิน การบุกรุกที่สาธารณะ โดยไมไดขออนุญาต ก็มีอยูใน
หลายกรณีในเขตตําบลกระบี่นอยก็ฝากใหดูแลดวย และขอถามกรณีหมูที่ 6 ซึ่งมีการกอสราง
กําแพงในลําคลองสาธารณะ ไมทราบวาไดขออนุญาตจากเจาทาแลวหรือยัง เทศบาล       
ไดรับทราบเรื่องนี้แลวหรือไม  เรื่องตอไปคือการแกปญหาไขเลือดออก ไมทราบวาหนวยงาน
ใดเปนผูรับผิดชอบกระผมเคยรับทราบมาวาการดําเนินการ มีการพนหมอกควันบนถนน      
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นายนพดล หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมทราบวาเพราะเหตุใด แตก็ตองขอขอบคุณที่ไดไปพนในพื้นที่ หมูที่ 3 ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของไขเลือดออกมากที่สุด และไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปเรียบรอยแลว เรื่องตอไป
อยากจะสอบถามคือเสาไฟฟาของบานลุงตวน ซึ่งไดขอความชวยเหลือมานานมากแลว ก็ยัง
ไมไดรับความชวยเหลือ ทั้งที่จุดอื่นๆสามารถทําใหได ไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด ก็ขอใหชวย
ชี้แจงดวย 
 
ผูบริหารเทศบาลตําบลกระบี่นอยมีความตั้งใจอยากจะแกปญหาใหพี่นองประชาชนในทุกเรื่อง 
ตอนนี้ถนนมีการชํารุดหลายสาย ตามที่ทานสมาชิกสภาฯไดแจงมา  ที่จริงแลวเทศบาลไม
สามารถไปปรับปรุงอะไรไดเลย เพราะโครงการไมไดบรรจุไวในแผนฯ  และตองทําตาม
ระเบียบ กฎหมายใหม จะปรับปรุงหรือซอมแซม ถาใชงบประมาณก็ตองมีการเขียนแบบ       
มีการประมาณการราคาคากอสรางตามขั้นตอน ตอนนี้เทศบาลสามารถชวยไดแคซอมแซม 
แกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหพี่นองประชาชนไดใชไปพลางกอน  การซอมแซมถนนสายนา
ออก  หมูที่ 6 รับปากวาจะดําเนินการซอมแซมให ถนนทุกสายที่จะตองซอมแซมก็ตองรอให
ฝนทิ้งชวงกอน ก็ขอทําความเขาใจกับสมาชิกสภาฯ โครงการกอสรางถนนสายตางๆ กําลัง
เตรียมการอยู 13 โครงการ ก็กําลังรอประกาศโครงการและหาผูรับจางตอไป  เรื่องเสาไฟฟา
บานลุงตวน ตองยอมรับวาการใหความชวยเหลือ  มีความลําบากเนื่องจากเทศบาลตองลง
สํารวจ ตองอุดหนุนงบประมาณใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  เทศบาลก็ยังขาดงบประมาณ       
เราตองมีการปรับแผนฯ เรื่องนี้ก็ตองไปหารือกันอีกครั้งวาตองทําอยางไรตอไป  เรื่องประปา
ภูเขาตอนนี้ก็ได    ผูรับจางแลว กําลังทําสัญญาคาดวาจะไดดําเนินการเร็วๆนี้  สวนเรื่องที่
ทานเจริญศักดิ์ เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 สอบถามการชวยเหลือผูประสบภัยทางธรรมชาติ 
และเรื่องการแกปญหาไขเลือดออกในพื้นที่ตําบลกระบี่นอย จะใหทานปลัดเทศบาลชี้แจงให
ทราบอีกครั้ง สวนเรื่องการกอสรางกําแพงในลาํคลองสาธารณะ หมูที่ 6 และเรื่องการกอสราง
ถนนสายบนไร-ปาเทียม ชวงที่ 2 จะใหทานผูอํานวยการกองชางชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
ขอชี้แจง 3 ประเด็นที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม เรื่องแรกคือ เรื่องการกอสรางกําแพง
ตามแนวลําคลองสาธารณะ  เดิมทีเทศบาลตําบลกระบี่นอยไดรับแจงผานทางโปรแกรมแชท
ไลน โทรศัพทมือถือ ไดแนบภาพถายมาดวย กระผมพรอมดวยผูอํานวยการกองชาง และ
เจาหนาที่กฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องตน และไดทําหนังสือประสานไปยังสํานักงานเจา
ทาภูมิภาคสาขากระบี่ โดยไดแจงในรายละเอียดวาเทศบาลไดตรวจสอบเบื้องตนแลว คาดวา
การกอสรางกําแพงอาจจะมีการรุกล้ําลําคลองสาธารณะ  ตอมาทางเจาทาฯ ก็ไดสงเจาหนาที่
ลงมาตรวจสอบ เทศบาลก็ไดลงไปรวมสังเกตการณดวย โดยเจาทาไดวัดระยะแนวเขตตาม
หมุดที่เจาทาฯเคยปกไวเดิมกอนแลว ผลปรากฏวากําแพงไมไดรุกล้ําเขาไปในแนวเขตลําคลอง
สาธารณะ ทางเทศบาลเองก็ตองใหเปนหนาที่ของเจาทาฯ ในการออกใบอนุญาตใหกับผูที่
กอสรางใหถูกตอง ซึ่งตอไปถาหากมีการมาขออนุญาตกอสรางอะไรกับทางเทศบาลตําบล
กระบี่นอย กองชางก็จะตองมีการตรวจสอบใบอนุญาตที่ทางเจาทาภูมิภาคสาขากระบี่ ไดออก
ใหดวย  ประเด็นตอมาชี้แจงเรื่องการแกไขปญหาไขเลือดออกในพื้นที่ตําบลกระบีน่อย จากขอ
สงสัยของพี่นองประชาชนในเรื่องการพนยุงกระผมก็ไดสอบถามกับทางเจาหนาที่แลว ไดรับ
คําตอบวาการสตารทเครื่องพนหมอกควัน เพื่อความสะดวกก็จะสตารทบนถนนและจะเดินไป
พนตามบานเรือนของประชาชนทั้งภายในบานและบริเวณโดยรอบทุกหลังคาเรือนบริเวณที่มี
การระบาดของไขเลือดออก หรือบางครั้งก็จะพนตามทอน้ําตางๆโดยรอบของถนนดวย 
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กระผมเองก็ไดลงไปดูในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหลายจุด ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯชวยทํา
ความเขาใจกับพอแมพี่นองประชาชนดวย การพนหมอกควันทาง รพสต.ในพื้นที่ก็ชวยพน
เชนกัน ซึ่งดําเนินการควบคูไปกับเทศบาล สวนงบประมาณก็จะแบงเปนสองสวนดวยกัน คือ
สวนที่ 1 เปนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล จํานวน 175,900  บาท ใช
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ดังนี้  
- ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย  20 ถังๆละ 4,500 บาท เปนเงิน 90,000 บาท   
- น้ํายาพนกําจัดลุง  18  ขวดๆละ 1,600  เปนเงิน 28,800  บาท   
- น้ํามันเชื้อเพลิง  700  ลิตรๆละ 28 บาท เปนเงิน  19,600  บาท   
- สเปรยกําจัดยุง 80 กระปองๆละ 80 เปนเงิน 6,400  บาท  
- จางทําสื่อประชาสัมพันธ ประกอบดวยแผนพับใหความรู 1,300 แผนๆละ 3 บาท เปนเงิน 3,900 บาท   
- ปายไวนิล 1 แผน ราคา 1,500  บาท   
- ถุงมือยาง 5 กลองๆละ 250 บาท เปนเงิน 1,250 บาท  
- ถุงดําขนาด 30x40 ซม. จํานวน 20 แพ็กๆละ 65 เปนเงิน 1,300  บาท   
- อาหารวางและเครื่องดื่มการอบรม 80 คนๆละ 25 บาท/2 มื้อ เปนเงิน 4,000  บาท 
- อาหารกลางวัน  80 คน ๆละ 75 บาท เปนเงิน 6,000  บาท  
- อาหารวางและเครื่องดื่มแลกเปลี่ยนเรียนรู 80 คน ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน 2,000 บาท  
- คาชุดปองกันสารเคมี  จํานวน 4 ชุด ๆละ 800 บาทเปนเงิน 3,200  บาท   
- หนากากปองกันสารเคมี 2 กลองๆละ 1,200  เปนเงิน 2,400  บาท   
- หนากากอนามัย  10 กลองๆละ 150 บาท เปนเงิน 1,500  บาท  
- แวนตาปองกันสารเคมี 2 อันๆละ 400 บาท เปนเงิน 800  บาท  
- หมวกเซฟตี้ 2 ลูก ๆละ 400 บาท เปนเงิน 800  บาท 
- ถุงมือยางแบบหนา  2 กลองๆละ 900  บาท เปนเงิน 1,800  บาท  
- ที่ตรวจระดับสารเคมีในเลือดของพนักงานพนยุง  2 คนๆละ 500  บาท เปนเงิน 1,000  บาท 
- คาใชสอยอื่นๆ 650 บาท  
การจัดซื้อจัดจางดําเนินการตามระเบียบ สวนรายละเอียดตางๆสามารถตรวจสอบไดที่กอง 
สาธารณสุขฯ  และยังมีงบประมาณอีกสวนที่เบิกจายใหกับหมูบานอีก เกาหมื่นกวาบาท  เพื่อใช
ในการรณรงคภายในหมูบาน ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ผูนําชุมชน เทศบาล
ตําบลกระบี่นอยก็ไดเขาไปรวมดวยเชนกัน  ตอนนี้กองสาธารณสุขฯ มีบุคลากรนอยมาก เมื่อ
เทียบกับภารกิจที่ตองทํา ขอชี้แจงใหทุกทานไดรับทราบถาหากมีขอสงสยัก็สามารถสอบสอบเพิ่มเตมิ
ได  ประเด็นที่ 3 เรื่องการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ขอชี้แจงวา
เทศบาลสามารถใหความชวยเหลือไดตามระเบียบกฎหมายที่กําหนดไว คือพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งเปนหลักในการดําเนินการ และตามหนังสือสั่ง
การของกรมบัญชีกลาง ซึ่งบอกไววาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติถาหากมีบานเรือนราษฎร
เสียหายแคหลังเดียว เทศบาลไมสามารถเบิกจายงบประมาณเพื่อใหการชวยเหลือได และกรณี
เกิดภัยทางธรรมชาติมีพายุลมแรงทําใหบานเรือนราษฎรเสียหายตามระเบียบเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือ ก็ตองมีการประกาศใหเปนเขตภัยพิบัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนจึงจะ
ชวยเหลือได แตเทศบาลก็ยังมีระเบียบวาดวยการใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจและ
หนาที่ พ.ศ.2560 โดยไดอางอิงการใหความชวยเหลือตามระเบียบของพัฒนาสังคม ฯสามารถ
ใหความชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติไดตามอํานาจหนาที่ แตชวยเหลือไดเฉพาะผูที่ยากไร
เทานั้น ชวยเหลือไดเฉพาะการซอมแซมบาน ครั้งละไมเกิน 3,000 บาท ปละไมเกิน 3 ครั้ง  
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เจาหนาที่ก็ตองตรวจสอบกอนใหความชวยเหลือทุกครั้ง เทศบาลเองอยากใหความชวยเหลือทุก
กรณี  แตบางครั้งก็ไมสามารถทําไดเพราะติดปญหาในเรือ่งระเบียบ ขอกฎหมาย ถามีการตรวจพบวา
เจาหนาที่เบิกจายผิดระเบียบก็ตองถูกเรียกเงินคืนจาก สตง .ก็ขอประชาสัมพันธวาถาหากเกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหผูที่ประสบภัยมาแจงเหตุที่เทศบาล ข้ันตอนตอไปเจาหนาที่ก็จะ     
ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ ที่สามารถชวยไดตอไป  
 

ตามที่ชาวบานมีขอสงสัยเรื่องการพนหมอกควันบนถนนเพื่อแกปญหาไขเลือดออก ประเด็นนี้  
เคยมีอยูครั้งหนึ่ง เจาหนาที่เคยยืมรถพนหมอกควันจากหนวยงานอื่น และไดจอดรถพนหมอก
ควันอยูบนถนน พี่นองประชาชนนาจะไมเขาใจ และคงมีความสงสยัในวิธีการทาํงานในครัง้นั้นครบั 
 

ครั้งนั้น รพสต.บานสองแพรก เปนผูดําเนินการ โดยทานอิสสรา วีระสกุล ผอ.รพสต.บานสอง
แพรกเปนผูยืมรถยนตสําหรับพนละอองฝอยกําจัดยุง จากอําเภอเขาพนมเปนรถสําหรับพน
ละอองฝอยแบบปูพรมและตองทําการพนจากรถซึ่งจอดอยูบนถนนพนไปยังบานเรือนของ
ราษฎรในพื้นที่ชุมชนหนาแนน อยางเชน หมูที่ 11 บานนานอก แตกอนที่จะดําเนินการพนก็
ไดมีการประชาสัมพันธใหพี่นองประชาชนไดรับทราบลวงหนา รถยนตพนละอองฝอยเปน
เทคโนโลยีใหมที่ถูกนํามาใชเพื่อแกปญหาการระบาดของไขเลือดออก ขอทําความเขาใจกับทุก
ทานชวยชี้แจงใหพี่นองประชาชนไดรับทราบขอเท็จจริงครับ 
 

ขอชี้แจงเรื่องถนนสายบนไร-ปาเทียม ที่ชํารุด กระผมไดทําหนังสือแจงใหกับผูรับจางเขามา
ซอมแซมเรียบรอยแลว ในสวนของโครงการกอสรางถนนชวงตอไปตอนนี้กําลังประกาศ
โครงการอยู คงจะไดผูรับจางในเรว็ๆนี้  สวนเรื่องของการสรางกําแพงรุกล้ําลาํคลองกระบี่นอย 
จากที่กระผม ทานปลัดและฝายกฎหมายไดลงไปตรวจสอบพื้นที่ในครั้งแรกแนวกําแพง
ในตอนนี้มีการสรางเพิ่ม ลงไปอกี 2 เมตร เจาทาฯก็ไดตรวจสอบอีกรอบ  ในการสรางกําแพงก็
ตองไดรับอนุญาตจากเจาทาฯ หลังจากนั้นทางเจาของหมูบานก็ไดมาขออนุญาตกอสราง
อาคารกับเทศบาล เปนบานจัดสรร 32 หลัง 
 

ขออนุญาตประชาสัมพันธในเรื่องการขอเลขที่บาน ก็ขอฝากทาน ผอ.สุเทพ  บัวแกว ในการ
ตรวจสอบอาคารใหปฏิบัติไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และขอฝากใหสมาชิกสภาฯชวยชี้แจง   
พี่นองประชาชนวาตองมีเอกสารครบถวนสมบูรณ กระผมก็รูวาสมาชิกสภาฯทุกทานก็ตองการ
ชวยเหลือชาวบาน แตเทศบาลก็ตองทําตามขั้นตอนและความถูกตอง เรื่องการขออนุญาตจะ
ใหทาน ผอ.กองชางชวยช้ีแจงอีกครั้ง 
 
ในตอนนี้ตําบลของเราก็เปนเทศบาลแลว ตองปฎิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้นหลายฉบับ ประเด็น
หลักคือผูที่จะมาขอบานเลขที่ ไดกอสรางบานมานานโดยขณะนั้นผูใหญบานเปนผูรับรองบาน 
แตไมไดออกเลขที่บานในขณะนั้น แตตอนนี้เรายกฐานะเปนเทศบาลตําบลแลว ก็ตองมีการขอ
อนุญาตกอสรางการออกเลขที่บานจะตองสงขอมูลตางๆลงในระบบ และขอมูลตางๆ ก็จะไป
ปรากฏที่สวนกลาง บางครั้งพี่นองประชาชนมาขอเลขที่บานเพื่อนําไปขอกูเงินจากธนาคาร 
พื้นที่บางจุดของตําบลก็ยังเปน ที่ดิน สปก. คือสามารถปลูกบานเพื่อทําการเกษตรไดเพียงอยางเดียว     
แตในบางพื้นที่มีการสรางบานหรือหองแถวเพื่อใหเชา ถามาขอออกเลขที่บาน เทศบาล                    
สามารถออกเลขที่บานไดแคหลังเดียวไมสามารถพวงเลขที่บานได ก็เปนปญหาก็ขอช้ีแจงใหที่
ประชุมไดรับทราบ 
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ตองขอขอบคุณทานปลัดเทศบาลที่ชวยชี้แจงในเรื่องการใหความชวยเหลือแกพี่นองที่ประสบ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ที่ผานมาเมื่อพี่นองประชาชนประสบเหตุก็จะมาขอความ
ชวยเหลือกับสมาชิกสภาฯ เพราะพวกเราเปนตัวแทนของพวกเขา สมาชิกสภาฯไมได
ชวยเหลือแคพวกพองแตอยางใด แตจะรับฟงปญหาของทุกคนที่เขาเดือดรอนและทําหนาที่
ตามขอบเขตเทาที่สามารถจะชวยได และไดอธิบายใหไดรับทราบขอมูลไปแลวบางบางสวน  
ตอไปเมื่อมีพี่นองประชาชนมาขอความชวยเหลือก็จะอธิบายใหพี่นองไดเขาใจ และแนะนํา   
ใหมาแจงกับทางเทศบาลตําบลกระบี่นอยเพื่อขอรับความชวยเหลือตอไป 
 
สมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูอภิปรายเพิ่มอีก 
 
กลาวปดการประชุม 
 

   

เลิกประชุมเวลา  12.55  น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ      วินัส   ชุมบุตร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

      (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นายสมนึก  ทองขยัน ) 
   ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ    สมเกียรติ์  หลานหลาย     ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 



๑๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


